

นิเวศนิสาร

ประสิทธิ์กัน ประทีปกัน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 79 วันวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

สมาพันธ์นักศึกษาพัฒนาภาคใต้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ออกแถลงการณ์ “หยุดวิกฤติสังคมรอบใหม่”

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา สมาพันธ์นักศึกษาพัฒนาภาคใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการแถลงการณ์ “หยุดวิกฤติสังคมรอบใหม่” 10 ข้อ มีใจความว่า วิกฤติสังคมไทยในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้สร้างความบอบช้ำให้กับประเทศอย่างใหญ่หลวง ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าเหตุการณ์ดูเหมือนจะทุเลาเบาบางลง แต่ในความเป็นจริงแม้จะมีความพยายามจากหลายภาคส่วน แต่ปัญหาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้นลง ยังมีการเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มต่างๆ ปรากฏขึ้นทั้งบนดินและใต้ดิน มีการแย่งชิงอำนาจในระดับผู้บริหารประเทศอย่างเข้มข้น ประกอบกับการนัดชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน ซึ่งหมายถึงเค้าตางแห่งการเกิดวิกฤติซ้อนวิกฤติรอบใหม่นั้นหมายถึงเป็นการซ้ำเติมประเทศชาติให้ดำรงสู่กันเหวถึก ไม่สามารถพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ในนามสมาพันธ์นักศึกษาพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามศึกษาพัฒนาการการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ไทย ตลอดมา จึงมีข้อเรียกร้องเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

1. ให้ทุกฝ่ายที่ประสงค์จะร่วมรวมกลุ่มชุมนุม อยู่ในกรอบที่พึงกระทำได้ ตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงการสร้างวาทกรรมแตกแยก ซ้ำเติมวิกฤติประเทศชาติ



2. ให้ทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
3. กระบวนการยุติธรรม ต้องไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม
4. รัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างความปกติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ต้องเร่งนโยบายสมานฉันท์ สามัคคีให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยเร็วที่สุด

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สมาพันธ์นักศึกษาพัฒนาภาคใต้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ระยะยาว

5. นโยบายของรัฐ ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง นักการเมืองและพรรคการเมืองต้องมีจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง
6. . พื้นฟูจริยธรรม และ คุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจทุกคน สร้างความรู้ สร้างคน เน้นมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้คนเป็นคนเก่งและดี โดยสถาบันสังคมทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมคิด ตัดสินใจ
7. สื่อต้องเป็นเครื่องมือในการทำลายความเสื่อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชี้ให้เห็นความถูกผิด จริยธรรม คุณธรรมและกระตุ้นให้คนในสังคมมีสำนึกในสิ่งดีงาม ค่อด้านความเลวร้ายทุกรูปแบบ
8. สร้างเสริมระบบเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการแข่งขัน สร้างระบบทุนช่วยเหลือในสังคม กระจายรายได้เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย
9. สถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทมากขึ้นในการทำหน้าที่ให้การศึกษา มีเหตุผล คิดวิเคราะห์ ร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมในระยะสั้นและระยะยาว
10. สถาบันศาสนาต้องมีบทบาทมากขึ้นในการทำหน้าที่กล่อมเกล่าให้ประชาชนยึดมั่นในหลักเหตุผล เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นหลักยึดมั่นของสังคม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่บ้านพักนายชินวรณ์ บุญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตัวแทนสมาพันธ์นักศึกษาพัฒนาภาคใต้ นางสาวณัฐกุล เสนาะกรรม ประธานสมาพันธ์ นายบุญยิ่ง ประทุม อาจารย์ดำรงศัพันธ์ ใจห้าว อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้ายื่นหนังสือ “แถลงการณ์หยุดวิกฤตสังคมรอบใหม่” กับ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ พร้อมมอบวารสาร “พัฒนาชุมชน” ฉบับที่ 2 จำนวน 9 เล่ม ซึ่งท่านได้ชื่นชมและสนับสนุนการทำงานของ นศ.และ อาจารย์ ม.รภ.นศ.อย่างเต็มที่

นิเทศฯ ส่งน.ศ.ฝึกวิชาชีพสู่มวลชนตลอดภาคการศึกษา (ต่อจากหน้า 3)

นางสาวสุจรรยา หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม “พิราบน้อยยูนิเซฟภาคใต้” เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ได้อะไรมากมาย ได้พบเพื่อนใหม่ พบเพื่อนเก่าที่มาจากต่างสถาบัน ได้ความรู้จากการอบรมครั้งนี้มากมายตลอด 3 วัน 2 คืน ตลอดจนได้เรียนรู้ร่วมมือกันทำงานเป็นทีม จนได้ผลงานเขียนข่าวออกมานำเสนอ และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานข่าวจากนักข่าวมืออาชีพ เพื่อที่จะนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงในการทำงานต่อไป และจากการที่ได้ไปลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติทำข่าวจริง ซึ่งได้ไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์และเด็กๆ ที่โรงเรียนต้องการให้มีคนอ่านหนังสือประเภทตำราเรียนหรือหนังสือภาษาอังกฤษประเภทใดก็ได้ อัดใส่เทปส่งไปให้พวกเขาบ้าง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจติดต่อส่งเทปเสียงไปให้ได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 224 หมู่ 4 ต. ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077-211493-4, 077-211444 หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นิเทศฯ ส่งนศ.ฝึกวิชาชีพสู่มวลชนตลอดภาคการศึกษา

ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2553 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนการฝึกนักศึกษาให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจริงนอกชั้นเรียน จึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการเชิงวิชาชีพสู่มวลชนกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

นางสาวพิรธานา หลังแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกการประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิรายน้อย” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2553 ณ คู่มแม่ น้ำท่าจีน หม่อมไฉไล จ.นครปฐม จัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายนาเคนทร์ ฤทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แผนกการโฆษณา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิรายน้อย ดิจิตอล” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 จัดโดย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี



นางสาวกนกกาญจน์ นาคมณี, นางสาววิชุดา เข็มพงษ์, นางสาวสมฤดี มาศโอสถ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แผนกการประชาสัมพันธ์, นางสาวศุจรยา ศรีสว่าง และนางสาวรุณี ชาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แผนกการประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิรายน้อยยูนิเซฟภาคใต้” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแก้วสมุขริสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการสนับสนุนจาก องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย (ต่อหน้า 2)



บรรณารักษณศาการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณารักษณศาการ นางศิริวรรณ จุสทัฬห , นางณัฏฐา นนทโชติ
 พิษุณนัฏภษร อุตถำนา นายกองตพ ปรัชยาษาญ

สวัสดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 ตรงกับวัน
 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2553 เหล่าคณาจารย์นำทีมโดยอาจารย์นพ กิตติกุล อาจารย์
 สุชาติ ปิยะกาญจน์ อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี อาจารย์ชุมทาง จินดาโชติ อาจารย์อรรครา
 ธรรมาธิกุล และอาจารย์พัชรี สุเมโธกุล ได้รับเชิญจากกองทัพภาคที่ 4 ให้บรรยายเรื่อง ความมั่นคง
 ของชาติและกิจกรรม walk rally ให้แก่ข้าราชการ จากโครงการ "นิสิตเพชรในตม" ตั้งแต่วันที่ 1-21
 ณ หาดแก้ววิสุทธิ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ว่ากันว่ายังได้รับการติดต่อจาก ผู้บริหารโรงเรียนอื่นให้ไป
 บรรยายอีกด้วย เยี่ยมจริงๆ ปรบมือให้เลยยกทีม

ถัดจากนั้นมาวันที่ 17 กันยายน กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับมหาวิทาลัยราชภัฏ
 นครศรีธรรมราช ได้จัด โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทาลัยราชภัฏ
 นครศรีธรรมราช โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้รับเกียรติจากอธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์
 กับการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติของเยาวชน และยังมีผู้ที่ได้รับเชิญจากกองทัพ เพื่อเป็นพิธีกร
 คือ อาจารย์สุชาติ ปิยะกาญจน์ อาจารย์พัชรี สุเมโธกุล ผู้ดำเนินรายการเสวนา คือ อาจารย์นพ
 กิตติกุล และผู้ร่วมเสวนา คือ ศศ.ดุสิต หวันเหลี่ยม แ่วมาว่าแต่ละท่านได้รับการต้อนรับและเป็นที
 ยอมรับจากกองทัพเป็นอย่างดี ที่สำคัญเรียกเสียงปรบมือจากนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังเกือบพันคน
 สุดยอดจริง ๆ

หลังสอบปลายภาคเสร็จในวันที่ 29 กันยายน นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องสอบวัดความรู้
 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) รอบแรก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-
 8 ตุลาคม 2553 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) สอบกันแบบเต็มวัน ณ อาคาร 19 ห้อง 1926 และ 1927
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวิภา อัครกุล (ด้านคอมพิวเตอร์) ส่วนภาษาอังกฤษ
 ติดต่อที่คุณผานิต ดีสิงห์ ณ อาคาร 19 ชั้น 1 หรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทาลัย และขอความ
 อนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นให้นักศึกษาเข้าสอบกันอย่างพร้อมเพรียง

การบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน นี้ เป็นวันสุดท้ายสำหรับ
 คิวที่จะให้บริการบุคลากรของมหาวิทาลัยราชภัฏนครฯ ณ ห้อง 47 โรงพยาบาลมหาราช ผู้ใช้สิทธิ์
 ประกันสังคมกรุณาเตรียมเงินเพื่อจ่ายค่าตรวจ ประมาณ 300-1,000 บาท และท่านที่ไม่สะดวก
 เดินทางเองจะมีรถบริการออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 07.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิด "ในยามที่คุณเหงา ไม่มีกำลังใจ หรือ ไม่มีความสุข ลองทำเพื่อผู้อื่นดู
 มันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น" สวัสดีคะ